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กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
          สกว. จับมือ กยท. สร้างเครือข่ายท ายุทธศาสตร์การวิจัยตลอดห่วงโซ่ และน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบและก้าวพ้นวิกฤต  
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2560-
2564) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชุม สัมมนาวิชาการ และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบ โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
ผู้อ านวยการ สกว. และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ กยท. เป็นผู้ลงนาม 
          รองนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ไทยอย่างยั่งยืน" ว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ายางพาราจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ไทยส่งออกน้ า
ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกมากว่า 20 ปี แต่ไม่สามารถก าหนดราคายางพาราได้เอง ท าให้ราคามีความผัน
ผวนและไม่มีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก รวมถึงจุดอ่อนในการส่งออกวัตถุดิบราคาถูกไปขายให้ต่างประเทศที่
น าไปแปรรูปด้วยเทคโนโลยีแล้วกลับมาขายให้เราในราคาแพง งานวิจัยและพัฒนาเรื่องยางพาราที่ผ่านมา  



 
ด าเนินการล่าช้า และไม่ได้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและ
บูรณาการกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ปัญหา
เดิมๆ ที่พบเจอคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจาก สมอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานภายในประเทศหรือหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่างประเทศ รวมถึงการสร้างมาตรฐานต่าง ๆ 
ภายในประเทศเพ่ือรองรับนวัตกรรมจากยางพาราที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงต้องสร้างสรรค์โครงการวิจัยที่
สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
          ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการองค์กรวิจัย ให้เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนทิศทางของงานวิจัย
เรื่องยางและความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ตรงตามเป้าหมาย ช่วยผลักดันงานวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศท้ังระบบ กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด (อุตสาหกรรมปลายน้ า) รวมถึงมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ยางที่มีคุณภาพ (อุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ า)  
          ด้วย พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย เราจะสามารถใช้เงินที่เก็บได้เพ่ือการส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และส่งเสริมเรื่องเสถียรภาพราคายางในประเทศ อันจะช่วยสนับสนุนงานวิจัย
รากฐานและงานวิจัยระดับการแปรรูปขั้นต้นได้ ดังนั้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิรูประบบงานวิจัย
และพัฒนาของยางพาราไทย ประกอบกับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาล จะท าให้เราสามารถก้าวผ่าน
พ้นวิกฤต และสามารถน าเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต หรือสร้างสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดัน
ผลงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ให้มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
          รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหายางพารา 
โดยการสนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการลงทุน มีปริมาณน้ ายางที่มากพอ มีองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
พัฒนาที่จะน ามาใช้ในระบบการผลิตเพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีและตรงกับความต้องการของตลาดและ
อุตสาหกรรม รวมถึงความคงทนถวารต่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ทั้งการแพทย์ การเกษตร และสังคมทั่วไป อีก
ทั้งส่งเสริมการลงทุนจากท้ังภายในและต่างประเทศผ่านบีโอไอ ตลอดจนการแปรรูปยางพาราเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยและเกษตรกรผู้ปลูกยาง  
          "ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความส าเร็จอีกขั้นหนึ่งที่จะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
จากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ต่อยอด
ไปสู่การใช้ประโยชน์และการแปรรูป ซึ่งจะเป็นก้าวส าคัญท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายผลไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านผลตอบแทนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศด้วยต่อไป 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายางพาราของประเทศ เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์ในประเทศมากขึ้น" 
       



    ในโอกาสนี้ สกว.และ กยท. ได้จัดให้มีการแสดงนวัตกรรมและยางพาราแปรรูปเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ อันเป็นผลงานจากการวิจัยและพัฒนาด้วย เช่น ยางล้อทางการทหารส าหรับใช้ในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
หุ่นจ าลองฝึกท าหัตถการใส่ท่อในช่องเยื่อหุ้มปอด หุ่นจ าลองตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณรังสีจากการ
รักษามะเร็ง แผ่นยางควบคุมระบบน าส่งยาด้วยกระแสไฟฟ้า โฟมล้างหน้าจากน้ ามันเมล็ดยางพารา หุ่นยนต์
ขูดหน้ายางรถยนต์อัตโนมัติ มอสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด าจากน้ ายางสดเพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของเขม่าด า แผ่นยางกันระเบิด เป็นต้น ขณะที่งานวิจัยของ กยท. มีจ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย ชุด
แบบจ าลองฝายยางและแผ่นยางปูสระน้ า ชุดแบบจ าลองยางรองคอสะพาน ยางปูพ้ืนสนามฟุตซอล และ
ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ าเพ่ือสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันท่ี  20  มีนาคม  2560 
หัวข้อข่าว  กยท.-สกว. ร่วมมือจัดท ายุทธศาสตร์-ต่อยอด
งานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ 

 

กยท.-สกว. ร่วมมือจัดท ายุทธศาสตร์-ต่อยอดงานวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 

 

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง (กยท.) 

เปิดเผยว่า กยท. ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา เพื่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการด้านงานวิจัยยางพาราระหว่างหน่วยงาน 

 ปัจจุบันแม้ประเทศไทยยังคงเป็นเพียงประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยางพาราอันดับหนึ่งของโลก แต่มีอีกหลายประเทศท่ีมี

พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และท ารายได้จากการส่งออกวัตถุดิบยางพาราออกสู่ตลาดโลกได้เช่นเดียวกับประเทศ

ไทย ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการปรับกลยุทธ์จากการเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยางพารา ให้เป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ยางพารา ท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค หรือตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มมูลค่าและยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันด้วยงานวิจัยนวัตกรรม การพัฒนากระบวนการผลิต และมาตรฐานสินค้าต้องมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 

 “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบจ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยยางพาราร่วมกัน จน

เกิดเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในท่ีสุด ดังนั้น 

กยท. และ สกว. ได้ร่วมกันท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสององค์กรหลักด้านการวิจัย

และพัฒนายางพารา ในการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การ

ประชุม สัมมนาวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังต้นน้ า 

กลางน้ า และปลายน้ า” นายณกรณ์ กล่าว 

 

 นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่างสกว. และกยท. ซึ่งเป็นการ

ร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงและขอบเขตที่ก าหนดไว้ โดย กยท. และ สกว. จะร่วมมือกันจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยยางพารา

แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งให้การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการต่อยอดผลการวิจัยยาง 

และจะมีการจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการยางที่ตรงกับภารกิจของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ด้านยาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้ังสองหน่วยงานด้วย 

 

  

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOtve-khMYCFUKliAodcwYAPA&url=http://www.infoquest.co.th/&ei=47x3VeOvAsLKogTzjIDgAw&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNEWqyj6M6Ui3loC14Puv9w8skX-TA&ust=1433996826701056


 

วันท่ี  20  มีนาคม  2560 
หัวข้อข่าว  รัฐบาลตั้งเป้า 10 ปีแปรรูปยางในประเทศเพิ่มเป็น
ร้อยละ 30 
 

 

รัฐบาลตั้งเป้า 10 ปีแปรรูปยางในประเทศเพ่ิมเป็นร้อยละ 30  

             

กรุงเทพฯ 20 มี.ค. - กยท.ร่วมกับ สกว.ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการด้านงานวิจัยยางระหว่างหน่วยงาน 

 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
"การวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน" ว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายเพ่ิมการใช้และแปรรูป
ยางพาราในประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน มีการ
แปรรูปคิดเป็นร้อยละ 15-18 ของยางพาราที่ผลิตได้ทั้งหมดแต่ละปีให้เพ่ิมเป็นร้อยละ 25-30 ภายใน 10 ปีนับ
จากนี้ไป  จากปัจจุบันส่งออกกว่าร้อยละ 80 ของยางที่ผลิตได้ทั้งหมด   

 ขณะนี้หน่วยงานด้านความม่ันคง ต ารวจ ทหาร มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง แต่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแปรรูปยางในประเทศมากขึ้นผ่านมาตรการ
ช่วยเหลือด้านเงินทุน เช่น ส่งเสริมให้มีการสร้าง rubber city การให้ความรู้และสนับสนุนด้านวิจัยเพื่อน าไปสู่
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด ทั้งด้าน
การแพทย์  การเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนทั้งในรูปแบบของลงทุนเองทั้งหมดและการร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทย ที่เห็นผลแล้ว คือ อุตสาหกรรม
ขนส่งทางราง โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการตื่นตัวลงทุนผลิตหลากหลาย เช่น แผ่นรองคอสะพาน แผ่นรอง
รางรถไฟ ระบบกันสะเทือนรถ เป็นต้น และขณะนี้หลายผลิตภัณฑ์สามารถน ามาใช้ได้  รัฐบาลยังให้การ
สนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้างอีกด้วย   
 พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนายางพารา มีการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าช่วยให้เกิดการแปรรูปในประเทศได้มากขึ้น และมีคุณค่าตรง
กับความต้องการของตลาด และจะส่งผลดีกลับมายังเศรษฐกิจไทย ท าให้เกิดเงินลงทุนและส่งผลดีต่อเกษตรกร
ด้วย  



 ส าหรับการลงนามความร่วมมือของ กยท.และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ครั้งนี้จะ
ช่วยต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิต และนับเป็นก้าวส าคัญต่อกิจการยาง และด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการและภาครัฐ ก็จะส่งผลให้เกิดกลไกประชารัฐ ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ได้ 

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ กยท.ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า 
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นเพียงประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยางพาราอันดับ 1 ของโลก แต่มีอีกหลายประเทศที่มี
พ้ืนที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งออกยางพาราสู่ตลาดโลกได้เช่นเดียวกับประเทศไทย   ดังนั้น 
ประเทศไทยควรมีการปรับกลยุทธ์จากการเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยางพาราให้เป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยงานวิจัย นวัตกรรม การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐาน
สินค้าต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 นายณกรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบจ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยยางร่วมกันระหว่างหน่วยงานเกิดข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด 

 ส าหรับการลงนามระหว่าง กยท.และ สกว. ครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสององค์กร
หลักด้านการวิจัยและพัฒนายางในการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชุมสัมมนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบได้ตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ า โดย กยท.และ สกว.จะร่วมมือกันจัดท า
ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ. ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยและการต่อยอดผลการวิจัยยาง และจะมีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการยางท่ีตรงกับภารกิจของทั้งสอง
ฝ่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองหน่วยงาน-ส านักข่าว
ไทย -  
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กยท.-สกว.ลงนามความร่วมมือด้านยางพารา     
 Breaking News        20 มี.ค. 2017 15:49:17 

การยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา       เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การบูรณาการด้านงานวิจัยยางระหว่างหน่วยงาน   โดยมี   พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี  
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หัวข้อข่าว  กยท. สร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ยางพาราครบวงจร 

กยท. สร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ยางพาราครบวงจร โชว์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา 

               
การยางแห่งประเทศไทย และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องยางพารา นวัตกรรมการแปร
รูป การแสดงสินค้า และการแลกเปลี่ยนกันด้านธุรกิจของยาง พารา 
 
 นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง 
กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพ่ือให้เป็น
พ้ืนที่ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้ามาชมในรูปแบบเสมือนจริง   พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้
เรื่องยางพาราตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง เข้าใจถึงความเป็นมาของยางพาราจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  และรับทราบ
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากยางพารา ตั้งแต่น้ ายาง ผ่านกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการโค่นเป็นไม้ยางพารา  
 โดยผู้เข้าชมสามารถสัมผัสนวัตกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ  ซึ่งจะเห็นว่า ยางพารามี
ความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราทุกคน และท่ีส าคัญ สามารถน าไปต่อยอดเป็นการ
ท าธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราต่อไปได้    สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมาจากผลผลิตส าคัญจากผลงานวิจัยการ
แปรรูปของ กยท. ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการยางประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อประชารัฐ ยางปูพื้น
สนามกีฬา ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ ยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ หรือแม้แต่ หมอนยางพารา ทุก
วันนี้ สถาบันเกษตรกรหลายแห่ง สามารถน าไปด าเนินธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ด้วย 
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กยท. จะมีผลงานการแปรรูปเพื่อธุรกิจชัดเจนมากข้ึนเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้ยางใน
ประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น 
 นายณกรณ ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า ศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าแห่งนี้ จะเป็นที่ให้ความรู้ต้นแบบหรือ
แลกเปลี่ยนกันทางด้านธุรกิจด้วย ซึ่งจะเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป
ยางพาราจาก กยท. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถรับชม และเลือกซ้ือได้ในคราวเดียวกัน 
 
 



 “ศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจรนี้ เกิดข้ึนจากความร่วมมือของการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ถือเป็นการน าความรู้และนวัตกรรม
เรื่องยางพาราของ กยท. สู่รูปแบบศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร ภายใต้กรอบ
แนวคิด ‘Play & Learn’ โดยได้รับการสนับสนุน และน าองค์ความรู้ด้านการจัดการเนื้อหาและออกแบบการ
จัดแสดงนิทรรศการและระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ มาพัฒนาพื้นที่จัดแสดงสินค้าของ กยท. ซึ่งคาด
ว่าจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานประมาณ 18 เดือน จะสามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับชมศูนย์การเรียนรู้
แสดงสินค้าได้” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


